

บทที่ 1



บทนำ

เนื่องจากการส่งสินค้าออกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจด้านการค้ากับต่างประเทศขึ้นอยู่กับ การส่งสินค้าออกเป็นสำคัญ แต่สินค้าออกส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นสินค้าเกษตรกรรม การผลิตไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเป็นอย่างมาก ระดับราคาสินค้าไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโลก และยังไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตไวล่วงหน้า กล่าวคือ ถ้าสินค้านั้นใดมีราคาดี เช่นในปีใดข้าวมีราคาดี ในปีต่อไปชาวนาก็ต่างนิยมปลูกข้าวมากขึ้น เพราะคาดว่าจะขายได้ราคา ทำให้มีข้าวล้นตลาดและถูกกดราคา รับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น ทางกรมจะต้องปรับปรุงระเบียบกฎข้อบังคับ เพื่อให้การควบคุมการส่งสินค้าออกรัดกุมและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ป้องกันมิให้เกิดการขาดแคลนสินค้าเหล่านั้นขึ้นภายในประเทศ การควบคุมและการวางแผนในด้านการส่งสินค้าออกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการส่งออกทำให้ประเทศที่ส่งออกสามารถสะสมเงินตราต่างประเทศไว้ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าเข้า อันได้แก่ สินค้าประเภททุน และวัตถุดิบต่างๆมาใช้สำหรับการผลิตภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาว่าสถาบันการเงินต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ ให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้าออกมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับผู้ส่งสินค้าออกสูงเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าออกหรือไม่ ทางกรมได้ให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้าออกมากเพียงพอหรือไม่ ปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าออกมีอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางอาจได้นำไปใช้เป็นแนวในการวางนโยบายในการส่งสินค้าออกของประเทศ

ขอบเขตของการวิจัย ศึกษาวิธีปฏิบัติในการส่งสินค้าออก ขอบเขตการให้

แนวคิดเพื่อการส่งออกของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ต่อการส่งออกสินค้าออก วิเคราะห์บทบาทของธุรกิจด้านการส่งออกเปรียบเทียบกับธุรกิจด้านต่างประเทศอื่นๆของธนาคารพาณิชย์ นโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทย ในการวิจัยจะเน้นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ รวมทั้งการศึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการส่งออกและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆนั้น

จากการศึกษาเรื่อง " บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต่อการส่งออกสินค้าออก " จะเห็นได้ว่า การค้ากับต่างประเทศของประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับ การส่งออกพวกสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งมีปัญหาเรื่องความผันผวนของระดับราคามาก การจะสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสูงพอที่จะส่งไปขายแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรกรรมในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นต้นว่า การใช้ปุ๋ยการชลประทาน การนำวิทยาการสมัยใหม่มาปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรกรรม สิ่งที่ได้ทราบจากการวิจัยนี้ อาจใช้เป็นแนวในการวางนโยบายด้านการส่งเสริมสินค้าออกของประเทศ

วิธีการในการวิจัย ใช้การศึกษาจากสถิติรายงานการส่งออกสินค้าออกของกระทรวงพาณิชย์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (G.D.P.) จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปรียบเทียบการส่งออกกับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (G.D.P.) ของประเทศต่างๆโดยศึกษาจาก International Financial Statistics ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (I.M.F.) จัดทำขึ้น ศึกษาจากวารสารเศรษฐกิจและการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับช่วงซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการส่งออก วารสารสรุปข่าวธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจัดทำขึ้น สัมภาษณ์และสอบถามผู้ส่งออก รวมทั้งการสัมภาษณ์และสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เกี่ยวกับขอบเขตการให้แนวคิดและความช่วยเหลือต่างๆในด้าน

การส่งสินค้าออก ผดทอบแทนที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากผู้ส่งสินค้าออก  
สิ่งที่จะกล่าวในลำดับต่อไป คือเนื้อหาของระของการวิจัยเรื่อง  
" บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต่อการส่งสินค้าออก "



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย